

Số: 17 /CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2019

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng lên cả về số lượng phương tiện và chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vận tải và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, tình hình thất thu thuế, nợ đọng thuế trong lĩnh vực kinh doanh này tương đối phổ biến, do nhiều nguyên nhân, chủ yếu nhất là sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và cơ quan Thuế chưa được đồng bộ, hiệu quả, dẫn đến chưa quản lý tốt thu thuế đối với tất cả các phương tiện vận tải có hoạt động kinh doanh và doanh thu tính thuế chưa sát với thực tế. Bên cạnh đó, còn do đặc thù của hoạt động kinh doanh vận tải là không có địa bàn cố định, không phụ thuộc địa chỉ đăng ký phương tiện vận tải; ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế chưa cao, chưa chấp hành kê khai thuế, để nợ đọng thuế kéo dài.

Để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh; chống thất thu ngân sách Nhà nước; trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cục Thuế tỉnh

Phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội vận tải tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế để các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định của pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế; duy trì thường xuyên đường dây nóng, hộp thư điện tử để cập nhật kịp thời các thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và người nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và vướng mắc, khó khăn trong việc nộp thuế.

Xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp theo đúng quy trình quản lý thuế của Tổng cục Thuế, phù hợp với thực tế kinh doanh của tổ chức, cá nhân và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế; trường hợp cần thiết, phải tiến hành khảo sát và lấy ý kiến tham gia của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải để xây dựng định mức doanh thu tối thiểu của từng loại phương

tiện đảm bảo xác định mức thuế thống nhất trên địa bàn và phù hợp với thực tế.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế trong lĩnh vực vận tải; kiểm tra, xử lý các trường hợp lợi dụng danh nghĩa của các doanh nghiệp, hợp tác xã để kinh doanh nhưng không kê khai nộp thuế; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật thuế của các chủ phương tiện. Thông báo và tiếp nhận thông tin về quản lý phương tiện vận tải bằng ô tô từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân cung cấp theo địa chỉ hộp thư điện tử của Cục Thuế tỉnh (địa chỉ, email: pqlttncn.qng@gdt.gov.vn.)

Chỉ đạo các Chi cục Thuế chủ động xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát các phương tiện vận tải thực tế có hoạt động kinh doanh trên địa bàn nhưng chưa kê khai, nộp thuế để quản lý thu thuế kịp thời; phối hợp trong việc kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Kiên quyết không để cá nhân kinh doanh nợ đọng thuế kéo dài, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, nhất là biện pháp công khai thông tin Chủ phương tiện vận tải bằng ô tô có số thuế nợ trên 90 ngày trên website của ngành Thuế, trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Ngãi và trên mạng hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu về kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng của từng đơn vị.

2. Sở Giao thông vận tải

Định kỳ hàng tháng, cung cấp thông tin về số lượng, loại phương tiện (xe ô tô), chủ phương tiện kinh doanh vận tải phát sinh mới hoặc ngừng hoạt động cho cơ quan Thuế để thực hiện quản lý thuế; phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế, pháp luật về kinh doanh vận tải tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải; phối hợp các biện pháp thu hồi nợ thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải còn nợ đọng thuế khi có yêu cầu của cơ quan Thuế; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường các biện pháp quản lý thuế nhằm chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời phối hợp với cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan để thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải trong trường hợp cơ sở kinh doanh vận tải đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Công khai các phương tiện vận tải vi phạm pháp luật hoặc tạm dừng hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh, phù hiệu, biển hiệu đã cấp cho xe kinh doanh vận tải trên cổng thông tin điện tử của ngành và trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Tham gia góp ý về mức doanh thu

bình quân hàng tháng của từng loại phương tiện do Cục Thuế tỉnh dự kiến.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các huyện, thành phố phối hợp, hỗ trợ Cơ quan Thuế trong việc kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải không kê khai, nộp thuế, nợ đọng thuế để kịp thời xử lý các Chủ phương tiện thực tế có hoạt động kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký kê khai nộp thuế hoặc đã bị thu hồi Phù hiệu, Biển hiệu theo quy định pháp luật.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Định kỳ trước ngày 01/01, ngày 01/7 hàng năm và trường hợp đột xuất khi có biến động về giá cước vận tải, Sở Tài chính chuyển thông tin mức giá kê khai của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh cho Cục Thuế tỉnh để phối hợp quản lý thuế.

Tham gia góp ý về mức doanh thu bình quân hàng tháng của từng loại phương tiện do Cục Thuế tỉnh dự kiến.

5. Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh:

Trước ngày 20/01 và 20/7 hàng năm, cung cấp danh sách các phương tiện vận tải ô tô có biển kiểm soát tỉnh Quảng Ngãi đã đăng kiểm tại Trung tâm cho Cục Thuế tỉnh để theo dõi, quản lý thuế (Danh sách gồm: Họ và tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện, loại xe, biển kiểm soát, tải trọng hoặc số ghế, có kinh doanh vận tải hoặc không kinh doanh vận tải).

Thông báo hộp thư điện tử của Trung tâm để tiếp nhận các thông tin về quản lý thuế của Cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan.

6. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành ở địa phương để kiểm tra, xử lý các Chủ phương tiện không chấp hành việc đăng ký kê khai, nộp thuế hoặc có nợ đọng thuế kéo dài theo đề nghị của Chi cục Thuế.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Cơ quan thuế trong việc kiểm tra, rà soát các phương tiện kinh doanh vận tải thực tế có hoạt động kinh doanh trên địa bàn để lập bộ quản lý thuế theo quy định.

7. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô

Chấp hành nghĩa vụ thuế, đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế đúng hạn.

Kê khai đúng thực tế doanh thu phát sinh về kinh doanh vận tải bằng ô tô hàng năm cho cơ quan Thuế. Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh vận tải bằng ô tô không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc

doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế ấn định doanh thu tính thuế khoán theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải như: Đăng ký kinh doanh, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu, đăng kiểm định kỳ theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và thường xuyên phản ánh những vướng mắc (nếu có) cho Cục Thuế tỉnh để kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Thành viên BCĐ chống thất thu NS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn;
- Hiệp hội vận tải tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), CNXD, TH, CBTH;
- Lưu VT, KT.bngoc298.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên